

Số: *16* /CĐGD
V/v Ủng hộ Quỹ “Vi biển, đảo Việt Nam”
năm 2020

Hà Nội, ngày *24* tháng 02 năm 2020

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc

Huyện đảo Trường Sa là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc vốn được ông cha ta gìn giữ và bảo vệ trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước. Với tinh thần yêu nước, các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Trường Sa đang ngày đêm bám biển, học tập, lao động, sản xuất, không quản ngại gian khổ, hy sinh, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Thực hiện Lời kêu gọi ngày 04/02/2020 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội về việc ủng hộ Quỹ “Vi biển, đảo Việt Nam” năm 2020; với tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân đối với huyện đảo và sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phát động tới các Công đoàn cơ sở và đoàn viên nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, hưởng ứng ủng hộ Quỹ “Vi biển, đảo Việt Nam” năm 2020.

Mức vận động:

Mỗi đoàn viên công đoàn ủng hộ ít nhất 01 ngày lương.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 29 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: 39345384; 39346108

Fax: 39345384

Tài khoản: 3761.0.9082414.91059

Tại KBNN Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- CĐCS trực thuộc;
- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Thu Hà

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BAN THƯỜNG TRỰC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 2 năm 2020

LỜI KÊU GỌI

Ứng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2020

Huyện đảo Trường Sa là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, vốn được ông cha ta gìn giữ và bảo vệ trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước. Với tinh thần yêu nước, các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo Trường Sa đang ngày đêm bám biển, học tập, lao động, sản xuất, không quản ngại gian khổ, hy sinh, kiên trì đấu tranh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Với trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ chính quyền, quân, dân Thủ đô đối với huyện đảo và sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, thời gian qua, các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân luôn hướng về Trường Sa, đã tổ chức hoạt động thăm, tặng quà động viên vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ đã và đang công tác tại huyện đảo Trường Sa. Năm 2020, thành phố Hà Nội tổ chức đoàn đi thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, đồng thời hỗ trợ đầu tư xây dựng 01 công trình nhà văn hóa đa năng và tặng một số quà thiết thực đáp ứng một phần nhu cầu của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo. Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát động và kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân Thủ đô nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, tiết kiệm chi tiêu, hưởng ứng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” để bày tỏ tình cảm của quân, dân Thủ đô đối với các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo đang làm nhiệm vụ, giữ gìn sự bình yên và chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Mức vận động:

- Trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, vận động mỗi cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ủng hộ ít nhất 01 ngày lương; các tiểu thương và các hộ gia đình ủng hộ 01 ngày thu nhập.

- Vận động các doanh nghiệp, các tổ chức trích quỹ công ích ủng hộ tùy theo khả năng, điều kiện của đơn vị.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: 29 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: 39345384; 39346108

Fax: 39345384

Tài khoản: 3761.0.9082414.91059 Tại KBNN Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn !

